

(1) เรียง อธิการบดี

- สป.อว ขอเชิญยื่นหัวข้องานบรรยายและการฝึกปฏิบัติ สำหรับการจัดงาน การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 44
- เห็นควรมอบ ทุกหน่วยงาน
- เพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล
17 กันยายน 2567

- (2) -เห็นควร พชส.ทุกหน่วยงาน
-โปรดทราบและพิจารณา

นางวรัญชยานันท์ เมธีวัชรโยธิน
ผู้อำนวยการกองกลาง
17 กันยายน 2567

- (3) -ควรดำเนินการตามเสนอ -โปรดพิจารณา

นายจตุพร จันทรมา
ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
17 กันยายน 2567

- (4) ดำเนินการตามเสนอ

ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
18 กันยายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รับเลขที่: ๕๕๑๖
วันที่: ๑๗.๙.๖๗
เวลา: ๑๕.๔๗

ที่ อว ๐๒๑๘/๑๑๙๕๕๓

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญยื่นหัวข้องานบรรยายและการฝึกปฏิบัติ สำหรับการจัดงาน "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ ๔๔ (44) WUNCAI

เรียน **อธิการบดี**

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการการจัดงานการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ ๔๔ (44) WUNCAI ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารจัดการเครือข่าย ด้านการศึกษาวิจัย และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาของไทยให้เท่าเทียมกันชาติ ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ ยื่นหัวข้องานบรรยาย และการฝึกปฏิบัติในการจัดงาน ดังกล่าว ตาม QR-code หรือ Short URL : <https://luninet.th.us4o27z9> ด้านล่าง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยได้ออมนามชี้ให้ นางสาววิมลสิริ พงศ์ทรัพย์ธาดา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๖๐๐๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์สุชัย ปภัสร์นาถกุล)
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๕๐๐๐ ต่อ ๖๐๐๒ / ๐๙ ๘๕๕๖ ๕๕๓๕ (มือถือ)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : wunca44@luninet.th

<https://luninet.th.us4o27z9>



ที่ อว ๐๒๑๙/๐๑๙๕๕๓

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญยื่นหัวข้อการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ สำหรับการจัดงาน “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ ๔๔ (44) WUNCA

เรียน **อธิการบดี**

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการการจัดงานการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ ๔๔ (44) WUNCA ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงานมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ดังมีรายละเอียดโครงการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานของท่านมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ด้านบริหารจัดการเครือข่าย ด้านการศึกษาวิจัย และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาของไทยให้เท่าเทียมนานาชาติ ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรหรือผู้ที่สนใจ ยื่นหัวข้อการบรรยาย และการฝึกปฏิบัติในการจัดงานฯ ดังกล่าว ตาม QR-code หรือ Short URL : <https://luni.net.th/usj4o27zh9> ด้านล่าง ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยได้มอบหมายให้ นางสาววิมลสิริ พงศ์ทรัพย์ธาดา โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๐๒ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล)

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๓๒ ๔๐๐๐ ต่อ ๖๐๐๒ / ๐๙ ๘๕๔๖ ๕๔๓๔ (วิมลสิริ)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : wunca44@uni.net.th



<https://luni.net.th/usj4o27zh9>

(ร่าง)

โครงการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 44”

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีความผันผวน และซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากการผสมผสานกันระหว่างเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่กระตุ้นให้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ทัดเทียมและยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สามารถสร้างอำนาจต่อรองกับนานาชาติได้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความท้าทายของประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก รวมทั้งประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การชี้แนะและเสนอแนะแนวทางเพื่อให้ ทุกภาคส่วนมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการชี้แนะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นไปในรูปแบบก้าวกระโดด มีผลผลักดันทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาในหมู่อาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยภายในประเทศ ในปัจจุบันการพัฒนาทางการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Information Communication Technology) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับศักยภาพขีดความสามารถในอนาคต ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ปัจจัยที่กำลังเผชิญอยู่

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้ดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยเป็นการบริหารจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ระดับ มุ่งเน้นการใช้และแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ทั้งการเรียน การสอนและการวิจัย ตลอดจนเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการศึกษาวิจัยระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัยระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิกที่เชื่อมต่ออยู่บนเครือข่ายฯ ดังกล่าว และกิจกรรมที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้ดำเนินการเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี คือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศของสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Wunca) ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศที่จะต้องใช้งานร่วมกัน และเป็นเวทีในการเผยแพร่ข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ ทั้งในด้านเครือข่ายสารสนเทศและเนื้อหาบนเครือข่ายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและการพัฒนาของสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา อันจะก่อให้เกิดการร่วมมือกันในการสรรหาและประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น นอกจากนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันที่เป็นสมาชิกเครือข่ายฯ (UniNet ให้มีความรู้ ทักษะในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กรตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นได้ว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการทางด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ (Wunca) นับเป็นการสะท้อนถึงความร่วมมือของกลุ่มผู้บริหารสถาบันการศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศในระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่ง ที่จะร่วมกันศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ

ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดจัดงาน "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 44 ภายใต้แนวคิด "Digital to AI Transformation for creative sustainability : ปรับ เปลี่ยน ขับเคลื่อนอนาคตสู่ความยั่งยืน" เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลระบบเครือข่ายสารสนเทศ รวมไปถึงประสบการณ์ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายฯ ที่จะต้องใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเวทีในการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความร่วมมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มั่นคง และยั่งยืนสืบไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ในงานด้านบริหารจัดการเครือข่าย ด้านการศึกษาวิจัย

2.2 สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาของไทยให้เท่าเทียมนานาชาติ

2.3 เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ

3. กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมงาน ไม่น้อยกว่า 500 คน

4. สถานที่และระยะเวลาการจัดงาน

ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

5. รูปแบบการประชุม

5.1 การบรรยายพิเศษ

5.2 นำเสนอผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย

5.3 อภิปรายทางวิชาการ, การประชุมสัมมนา, การประชุมกลุ่มย่อย

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงวิชาการ

6.2 เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเองไปสู่การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาของไทยให้เท่าเทียม นานาชาติ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

6.3 อาจารย์ นักวิจัย ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ